

Ninh Trung, ngày 18 tháng 10 năm 2019

BÀI
**UBND xã Ninh Trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) trong công tác Cải cách hành chính**

Trong thời gian qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, hình thành nên một môi trường tin học bước đầu phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Giúp UBND xã nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả công tác này. Năm 2019, UBND xã Ninh Trung tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính (CCHC) mang tính chuyên dùng được áp dụng tại cơ quan như: hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chứng thư số. Hiện nay, các ngành, đoàn thể trong cơ quan...đã được trang bị máy vi tính, kết nối Internet để phục vụ cho việc tác nghiệp; 100% cán bộ, công chức của xã thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; hầu hết cán bộ, công chức đã được cấp tài khoản trên phần mềm E-Office đã giúp cán bộ, công chức xử lý công việc được nhanh hơn, tránh việc đi lại nhiều giữa các ban ngành, tránh thất thoát văn bản và lưu trữ văn bản dễ tìm kiếm hơn. Ngoài ra một số phòng như: Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn thư – lưu trữ, LĐTB-XH, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,...đã và đang ứng dụng phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn. Hiện nay, các ngành, đoàn thể của xã được bố trí 30 máy vi tính đã kết nối mạng Internet và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho tất cả các hoạt động liên quan đến TTHC hiện hành cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời thực hiện việc đánh giá nội bộ định kỳ theo quy trình nhằm khắc phục các điểm không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng ISO theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã được quan tâm, góp phần thay đổi phong cách làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, bảo đảm khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ tổ chức và công dân./.

Người viết: Huỳnh Thị Thu Hảo

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ NINH TRUNG



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lại Thị Ái Hà